
Hverfisnefnd Oddeyrar

12. fundur

Hverfisnefnd Oddeyrar kom saman til fundar í matsal Oddeyrarskóla flri›judaginn 30.
september 2003 og hófst fundur kl. 20.00.
Mætt voru: Katrín, Jón Einar, Hjalti, Hallgrímur, Hólmar, Jón Ingi og Sólveig.

1. Katrín setti fund og bau› velkomna til fundarins starfsmenn tækni og
umhverfissvi›s, flá Ármann Jóhannesson, svi›sstjóra tækni- og
umhverfissvi›s, Bjarna Reykjalín skipulags- og byggingafulltrúa og Jónas
Vigfússon, verkefnastjóra gatna, fráveitu og hreinlætismála. Hún fól Hjalta
a› gera grein fyrir helstu fláttum í umhverfismálum hverfisins sem nefndin
hefur m.a. sko›a› í fjórum göngufer›um um hverfi›. Hjalti s‡ndi myndir
sem Jón Einar tók á flessum fer›um og útsk‡r›i me› gó›ri hjálp
me›nefndarmanna. fiá ger›i Bjarni Reykjalín grein fyrir stö›u skipulags í
hverfinu, m.a. svo sem fram kemur hér a› ne›an.

Eftirfarandi eru helstu atri›i sem nefndin hefur or›i› áskynja og taldi rétt
a› koma á framfæri vi› starfsmenn umhverfissvi›sins.

Hjalteyrargata. fiar eru athugaver› ‡mis atri›i vegna frágangs og
umhverfis, s.s. vesturbrún allrar götunnar sem er ófrágengin, gangstéttir
„deyja út“ og vantar á köflum, s.s. á móts vi› Hagkaup. M.a. af flessum
sökum er sérstaklega erfitt fyrir fótgangandi vegfarendur a› fara út úr
íbú›arhverfinu til nor›urs austurs. fiá voru ræddar hugmyndir um færslu
umfer›ar af götunni á Laufásgötu. Fram kom hjá Ármanni a› sennilega
væri falli› frá hugmyndum um a› gera götuna 4ra akreina flannig a› ekki
flyrfti a› halda frá (ófrágengnu) svæ›i vestan núverandi götu flessvegna.
Fram kom a› einhverjar umræ›ur eru um færslu götunnar til austurs á
móts vi› Hagkaup. Nefndarmenn lög›u áherslu á a› atri›i sem fla›
réttlætti ekki frestun frágangs á göngulei›um me›fram götunni. Allteins
væri hægt a› leggja göngulei›ina fleim mun austar á flessum sta› nú
flegar, fla› væri or›i› mjög br‡nt.

Grænt svæ›i austan Ægisgötu fram kom hugmynd um a› útbúa leiksvæ›i
fyrir eldri börn flar m.a. fyrir hjólrei›ar.

Ló› á horni Gránufélagsgötu/Nor›urgötu. Spurst var fyrir um hva› stæ›i
til a› gera flar en ló›arhafi hefur haft ló›ina lengi án fless a› nokku› sé
a›hafst utan fless a› gir›a af ló›ina me› brá›abirg›agir›ingu. Fram kom
a› hann hafi sótt um fjölb‡lishús á ló›inni en veri› synja›. Fram komu
hugmyndir hjá nefndarmönnum um a› e.t.v. væri rétt a› sleppa flví a›
byggja á ló›inni og n‡ta hana fyrir bílastæ›i enda flröngt á svæ›inu, ekki
síst me› tilkomu tvöfalt stærri leikskóla en gert var rá› fyrir í
deiliskipulagi.  Einnig kom fram hugmynd um a› flytja flanga› hús í stíl
vi› önnur á svæ›inu. fiá kom til umræ›u frágangur gangstéttar vi›
„Turninn“ en flar er flröngt t.d. fyrir mikla umfer› gangandi á
leikskólann.



30 km hverfi. Spurt var um ‡mis atri›i. Dæmi: s.s. horn Eyrarvegar og
Nor›urgötu sem er flekktur slysasta›ur, a› engin hra›ahindrun sé í
Nor›urgötu sem er tiltölulega bein og liggur eftir hverfinu endilöngu. fiá
var spurt hvort frágangur 30 km hverfisins stæ›ist flær kröfur sem
umfer›arsérfræ›ingar gera til slíkra hverfa? Fram kom a› SVA setur sig
upp á móti flví a› hra›ahindranir ver›i ger›ar í Nor›urgötu, en sem
kunnugt er ekur hann fló ekki sy›sta hluta götunnar. Spurt var um
möguleika á flrengingum ef SVA fellir sig betur vi› fla›. Fyrir utan
hra›ahindrun í Nor›urgötu telur bærinn sig vera búinn a› fullgera
frágang 30 km hverfisins.

Fram kom a› fla› hafi veri› mjög gott framtak hjá bænum a› koma til
móts vi› íbúana a› láta SVA hætta a› aka sy›sta hluta Nor›urgötu enda
haf›i fla› veri› krafa fleirra lengi. Nú aka samt skólabílar flessa lei› en
nefndarmenn telja e›lilegt a› fleir noti sömu lei› og SVA út úr hverfinu.

Spurt var um horn Grænugötu og Glerárgötu, sem er alræmdur
slysasta›ur og gangbraut sérlega hættuleg og hva›a a›ger›ir séu
áforma›ar til fless a› minnka líkur á fleiri alvarlegum slysum flarna?
Fram kom a› skv. Vegáætlun ver›ur ekkert gert flarna á næstunni en skv.
A›alskipulagi Akureyrar eiga a› koma flarna götuljós. Settar voru af hálfu
nefndarmanna fram hugmyndir um hringtorg flarna á fundinum. Fulltrúar
bæjarins töldu sennilega of flröngt fyrir hringtorg en ætlu›u a› gera
athugun á flví. Nefndarmenn ítreku›u a› br‡n flörf væri á skjótum
a›ger›um flarna til a› minnka líkurnar á fleiri alvarlegum slysum.

Spurt var um hvort leyfi væri fyrir innakstri a› vestan á ló›ina Grænagata
2 en flar er eki› um gangstétt.

Bent var á a› endurn‡ja flarf stígakerfi› á Ei›svellinum sem er einn
skemmtilegasti bletturinn í öllu hverfinu. fiá er ófrágengin götubrúnin
me›fram Ei›svallagötunni.

Bent var á a› göngulei›ir eru hættulegar og bílastö›ur á göngulei›um
nor›an veitingahússins Greifans og flá er mikil og varasöm umfer› í
kringum húsi›. Raunar vir›ist fla› æ verr passa inn í umhverfi› eftir flví
sem umsvifin flar aukast. Allt rennur flarna saman í eitt götur, göngulei›ir
og gangstéttir.

Svipa› gildir um vestanver›a Hvannavelli. Aldrei hefur veri› gengi› frá
vesturkanti götunnar, t.a.m. vi› ló› Glerárgötu 26 flar sem bærinn og
tengdar stofnanir eru me› umfangsmikla starfsemi, s.s. Heilbrig›iseftirlit.
Vi› flest húsanna flarna eru s.k. loftpressur bakatil sem ganga meira og
minna allan sólarhringinn í lítt hljó›einangru›um kössum, íbúum vi›
austanver›a götuna til ama. fiá var bent á a› „umfer›arkaos“ er a›
myndast vi› tónlistarskólann á móts vi› Furuvelli.

fiar sem I›na›arló›ir vi› Hvannavelli og Furuvelli mæta íbú›arhúsa-
ló›um vi› Sólvelli og Grenivelli skortir ví›a á a› frágangur sé ásættan-
legur. Dæmi um fletta eru fyrrnefndar loftpressur, úr sér gengnar



gir›ingar, gámar (m.a. opinn gámur fyrir glerbrot) og ‡mislegt fleira sem
betur mætti fara. Lög›u nefndarmenn áherslu á úrbætur flarna. Nefndin
gerir sér fulla grein fyrir flví a› flar sem athafnasvæ›i mætir íbú›abygg›,
eins og raunin er flarna, flarf a› ríkja gagnkvæm tillitsemi til fless a› fletta
fyrirkomulag á skipulagi geti gengi› upp til lengdar.

Spurt var um stö›u skipulags á ló› vestan Hvannavalla, sunnan
Tryggvabrautar og austan Glerárgötu. Bjarni Reykjalín greindi frá fleim
hugmyndum sem  flar eru uppi og leist nefndarmönnum almennt vel á flær.

S‡ndar voru myndir frá umhverfi ne›sta hluta Glerár flar sem verulegs
átaks er flörf og fjarri flví a› vera bæjarpr‡›i. Bjarni greindi frá
skipulagshugmyndum af svæ›inu. Nefndarmenn tóku jákvætt í flessar
hugmyndir og vonu›ust til a› framkvæmdir gætu hafist sem fyrst.

Nokkrar umræ›ur ur›u um Lundargötu 2, 3 og 4. Nr. 2 er sögulegt,
fallega uppgert hús sem er a›flrengt og ló›arlíti›. Bent var á a› mögleikar
eru á a› r‡mka til fyrir húsinu og gera umhverfi fless bo›legt me› flví a›
kaupa upp eign austan fless sem er í ni›urní›slu og veldur brunahættu.
Bent var á a› Lundargata 3, nor›urendi, gegnt fyrrnefndu einu fallegasta
húsi hverfisins er eign bæjarins og a› ni›urlotum komin. Spurt var um
hvort séu áform um a› rífa fla› e›a laga? fiá var bent á a› á ló› nr. 4 er
gamall og aflag›ur leikvöllu me› hrörlegum leiktækjum sem etv. væri
ástæ›a til a› endurvekja ef ekki ver›ur byggt á ló›inni á næstunni. fiessi
atri›i í sunnanver›ri Lundargötu voru nefnd sem dæmi um fla› hvernig
bærinn gæti komi› til móts vi› íbúa hverfisins sem s‡na metna› eins og
l‡sir sér í endurbyggingu Lundargötu 2. Ef bærinn sinnir vel fleim fláttum
umhverfisins sem hann hefur yfir a› rá›a eru a› mati nefndarmanna
auknar líkur á a› fleiri hús ver›i ger› upp í hverfinu og a› einstakir
húseigendur sinni eignum sínum vel.

Ljóst er a› fletta er ekki tæmandi listi yfir athugunarver›a flætti í
umhverfinu en a› sjálfsög›u snúa fleir bæ›i a› íbúunum sjálfum og
bænum. Rétt er a› geta fless a› flótt helst hafi veri› fari› yfir flætti sem
mi›ur fara er ljóst a› margt hefur veri› gert jákvætt í hverfinu á
undanförnum árum og var minnst á sumt af flví á fundinum. Nefna má
deiliskipulag su›urhluta hverfisins, 30 km hverfi, flutningur SVA af sy›sta
hluta Nor›urgötu, vi›bygging Oddeyrarskóla, endurbygging I›avalla,
endurger› Strandgötu o.fl.

Í lok fundar afhenti Hjalti Ármanni geisladisk me› fjölda mynda sem Jón
Einar hefur teki› á flessum fer›um. Katrín flakka›i starfsmönnum
bæjarins fyrir komuna á fundinn og fundarmönnum fyrir líflegar umræ›ur
og sleit fundi.

Fleira ekki gert,
Hjalti Jóhannesson rita›i fundarger›
Fundi lauk kl. 22.10


